

THÔNG BÁO
Kết luận của Chủ tịch UBND Huyện tại phiên họp
UBND huyện thường kỳ tháng 10 năm 2018

Ngày 09/10/2018, UBND huyện họp phiên thường kỳ tháng 10 năm 2018. Đ/c Chủ tịch UBND huyện chủ trì, tham dự Hội nghị gồm: Đ/c Phó Chủ tịch UBND huyện, các đ/c Phó Chủ tịch UBND huyện, các Đ/c thành viên UBND huyện, Phó Giám đốc Trung tâm Hành chính công huyện. Sau khi nghe các cơ quan, đơn vị trình bày báo cáo và ý kiến phát biểu thảo luận của các đại biểu; Chủ tịch UBND huyện kết luận:

I. NỘI DUNG TẠI CUỘC HỌP

1. Kế hoạch làm thủy lợi cải tạo đất năm 2018

UBND huyện thống nhất thông qua Kế hoạch làm thủy lợi cải tạo đất năm 2018. Biểu dương các đơn vị hoàn thành Kế hoạch làm thủy lợi cải tạo đất năm 2017, đảm bảo thời gian và vượt kế hoạch: Trừng Xá, Minh Tân, Lai Hạ. Đối với Kế hoạch làm thủy lợi cải tạo đất năm 2018, giao Phòng Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các xã, thị trấn tập trung chỉ đạo đồng loạt tổ chức ra quân theo kế hoạch. Ban chỉ đạo làm thủy lợi cải tạo đất huyện phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên về các địa phương theo dõi, đôn đốc, dự Lễ ra quân làm thủy lợi cải tạo đất tại các xã, thị trấn.

Giao phòng Nông nghiệp và PTNT là chủ đầu tư công trình trọng điểm của huyện; phối hợp với phòng Kinh tế và Hạ tầng, phòng Tài chính - KH tổ chức thẩm định thiết kế, thi công, nghiệm thu, thanh quyết toán công trình theo quy định. Tập trung thực hiện nạo vét 02 tuyến kênh: Tuyến kênh dẫn trạm bơm từ trạm bơm Táo Đồi đến thôn Đông Hương, thị trấn Thừa và tuyến kênh tiêu cấp II từ cống cô Quê đi trạm bơm 1, xã Mỹ Hương. Thời gian tổ chức phát động ra quân vào 07h30' ngày 15/11/2018 và dự kiến kết thúc vào ngày 15/12/2018. Yêu cầu UBND các xã, thị trấn xác định 01 công trình trọng điểm của đơn vị mình để tổ chức phát động (đăng ký cụ thể với UBND huyện qua phòng Nông nghiệp và PTNT).

Phòng Nông nghiệp và PTNT và thành viên Ban chỉ đạo thường xuyên kiểm tra tiến độ, kết quả thực hiện; đánh giá chất lượng, hiệu quả báo cáo Ban chỉ đạo; đồng thời, giao phòng Nông nghiệp và PTNT tổng hợp, báo cáo kết quả làm thủy lợi cải tạo đất năm 2018 vào Hội nghị tổng kết cuối năm.



Giao phòng Tài chính - KH tham mưu UBND huyện bố trí kinh phí cho công trình trọng điểm cấp huyện. Các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ nghiêm túc triển khai thực hiện, tích cực tham gia hưởng ứng kế hoạch, đạt kết quả cao.

2. Kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018 theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020

UBND huyện thống nhất thông qua Kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018 theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020. Giao phòng Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch; hướng dẫn, tập huấn nghiệp vụ cho các địa phương; tổng hợp kết quả báo cáo UBND huyện theo quy định.

3. Báo cáo kết quả chỉ đạo thực hiện thu và quản lý các khoản thu trong nhà trường năm học 2017 - 2018 và kế hoạch triển khai thực hiện thu và quản lý các khoản thu trong nhà trường năm học 2018 - 2019

UBND huyện thống nhất thông qua Báo cáo kết quả chỉ đạo thực hiện thu và quản lý các khoản thu trong nhà trường năm học 2017 - 2018 và kế hoạch triển khai thực hiện thu và quản lý các khoản thu trong nhà trường năm học 2018 - 2019. Giao Phòng Giáo dục và Đào tạo tiếp thu những ý kiến tham gia của các đại biểu tại Hội nghị, hoàn thiện báo cáo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ cho năm học 2018 - 2019. Việc quản lý, sử dụng các khoản thu phải đảm bảo công khai, minh bạch, hiệu quả và được sự đồng thuận cao của phụ huynh học sinh. Tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện các khoản thu theo quy định, đặc biệt là các khoản thu tự nguyện của phụ huynh học sinh.

4. Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2019

UBND huyện thống nhất thông qua Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2019. Giao Phòng Nội vụ tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu tại Hội nghị, căn cứ tình hình và nhu cầu thực tế của các đơn vị, hoàn thiện Kế hoạch; gửi và lấy ý kiến các thành viên UBND huyện. Yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nghiên cứu Kế hoạch, góp ý bằng văn bản gửi về UBND huyện (qua phòng Nội vụ) trước ngày **12/10/2018**.

Phòng Nội vụ rà soát chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, báo cáo UBND huyện phối hợp tổ chức các lớp đào tạo theo kế hoạch.

Giao phòng Tài chính - KH tham mưu UBND huyện bố trí kinh phí hỗ trợ cho cán bộ, công chức tham gia các khóa đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn.

5. Kế hoạch thực hiện Quyết định số 482/QĐ-UBND ngày 28/8/2018 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc thành lập Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Lương Tài

UBND huyện thống nhất thông qua Kế hoạch thực hiện Quyết định số 482/QĐ-UBND ngày 28/8/2018 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc thành lập

Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Lương Tài. Giao Phòng Nội vụ tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu tại Hội nghị, căn cứ tình hình và nhu cầu thực tế của các đơn vị, hoàn thiện Kế hoạch; gửi và lấy ý kiến các thành viên UBND huyện. Yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nghiên cứu Kế hoạch, góp ý bằng văn bản gửi về UBND huyện (qua phòng Nội vụ) trước **ngày 12/10/2018**.

Phòng Nội vụ chủ trì, triển khai các thủ tục cần thiết, hướng dẫn các đơn vị sáp nhập Trạm Chăn nuôi và Thú y thuộc Chi cục Chăn nuôi và Thú y, Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thuộc Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Trạm Khuyến nông huyện thành Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp trực thuộc UBND huyện xong trước **ngày 20/10/2018**.

II. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG THỜI GIAN TỚI

1. Tập trung chỉ đạo thu hoạch nhanh gọn diện tích các trà lúa mùa đã chín; triển khai kế hoạch sản xuất vụ Đông Xuân, thực hiện tốt chính sách hỗ trợ sản xuất, bố trí cơ cấu cây trồng hợp lý, cung ứng đủ, kịp thời giống, chú trọng đưa các giống mới, năng suất, giá trị kinh tế cao vào sản xuất vụ Đông Xuân 2018 - 2019. Chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi. Chỉ đạo các địa phương quyết liệt thực hiện Kế hoạch số 53/KH-UBND ngày 10/11/2017 của UBND huyện Lương Tài về việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa giai đoạn 2018 - 2020 (theo diện tích đã đăng ký với huyện).

Tiếp tục chỉ đạo các xã ven đê thực hiện nghiêm túc Luật Đê điều, xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm; theo dõi tình hình thời tiết, chủ động phòng, chống úng nội đồng, đối phó với tình hình mưa bão, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân khi có tình huống xảy ra.

2. Chỉ đạo thu ngân sách quý IV năm 2018, tập trung vào một số chỉ tiêu và đơn vị thu đạt thấp, phấn đấu thu vượt dự toán được giao. Tăng cường công tác quản lý thị trường, chống buôn lậu và gian lận thương mại trên các lĩnh vực, bảo đảm bình ổn giá thị trường. Giao phòng Tài chính - KH tổ chức kiểm kê, bàn giao tài sản, quản lý tài chính chặt chẽ khi các chủ tài khoản điều chuyển công tác, sáp nhập các đơn vị trên địa bàn theo quy định, báo cáo UBND huyện. Đồng thời, chuẩn bị phương án phân bổ ngân sách cho các đơn vị đảm bảo theo kế hoạch.

3. Phối hợp chỉ đạo tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình xây dựng, thực hiện các biện pháp đảm bảo tiến độ giải ngân các công trình XDCB, hạn chế tối đa việc thu hồi vốn vào cuối năm. Chỉ đạo triển khai xây dựng kế hoạch đầu tư XDCB năm 2019, nhất là các công trình tại các xã đăng ký đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2019, đảm bảo về đích theo kế hoạch.

Tiếp tục thực hiện công tác bồi thường GPMB các dự án được phê duyệt; chỉ đạo cấp giấy chứng nhận QSD đất cho các hộ gia đình, cá nhân theo quy định; đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án của Sở Tài nguyên và MT về cấp đổi giấy chứng nhận



QSD đất cho các hộ gia đình tại các xã, thị trấn. Thực hiện tốt công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; phối hợp thực hiện vận chuyển rác thải về khu xử lý theo quy định, đảm bảo vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị. Đẩy nhanh tiến độ triển khai xây dựng Khu xử lý rác thải tập trung của huyện.

4. Chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện và các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức các hoạt động thiết thực kỷ niệm các ngày lễ, đồng thời thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Tăng cường chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn PCCC trên địa bàn, tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân PCCC” và “Tháng an toàn PCCC” năm 2018. Tiếp tục đẩy mạnh việc ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện.

5. Duy trì công tác tiếp công dân; chỉ đạo thực hiện dứt điểm các quyết định, kết luận sau thanh tra, kiểm tra; xử lý các đơn thư khiếu nại, tố cáo theo đúng trình tự và thẩm quyền đặc biệt đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ việc theo Thông báo số 73/TB-UBND ngày 26/8/2018 Thông báo Kết luận của đồng chí Nguyễn Văn Phong, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và Thông báo Kết luận số 47/KL-UBND ngày 20/9/2018, Thông báo Kết luận số 49/KL-UBND, Thông báo Kết luận số 50/KL-UBND ngày 21/9/2018 của Lãnh đạo UBND huyện làm việc với các xã Trung Chính, An Thịnh và thị trấn Thừa. Tiếp tục thực hiện các cuộc thanh tra theo kế hoạch. Giao Thanh tra huyện phối hợp với Ban Tiếp công dân huyện thường xuyên đôn đốc việc thực hiện các Kết luận, Quyết định sau thanh tra đảm bảo kế hoạch ở các địa phương.

Tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội. Chỉ đạo chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ diễn tập chiến đấu phòng thủ tại thị trấn Thừa và xã Bình Định; tiếp tục thực hiện tốt công tác quân sự địa phương. Tổ chức hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện cho lực lượng thường trực, dự bị động viên theo kế hoạch.

Chủ tịch UBND huyện thông báo kết luận tại phiên họp UBND huyện thường kỳ tháng 10 năm 2018 để các cơ quan, đơn vị biết, triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- TT HU, TT HĐND huyện (b/c);
- CT, các PCT UBND huyện;
- Các ông (bà) thành viên UBND huyện;
- Các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT, LĐVP, TH.

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**



Đặng Minh Cảnh